



## ทันประเดีน

โดย : กะบังลม

# พ.ร.บ.วิศวกร พ.ร.บ.จัดซื้อ เลือกใช้ให้ถูกทาง (2)

เขียนไปถึงเรื่องที่จะเป็น ผลกระทบเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการตีความตัวหนังสือเลขที่ กค (กวก) 0405.2/ว112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่อ้างถึงคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐที่ในพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี พ.ศ. 2560 ที่เขียนว่า “การก่อสร้าง” ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิศวกรต้องมีวิศวกรออกแบบและควบคุมงานไม่เงินไม่สามารถดำเนินการได้เรื่องเลยเดือตร้อนไปทั่วประเทศ

ในส่วนงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนตำบลหรือที่เรียกว่า อบต.ว่าหน่วยงานตนเองไม่สามารถหาวิศวกรมาออกแบบควบคุมงานก่อสร้างท้น ซึ่งออกมาไว้อย่างนั้นของกรมบัญชีกลาง ราย อบต.หลายรายรวมทั้งประธานที่ปรึกษานายกสันติบาตองคการบริหารส่วนตำบลมาออกข่าวบอกว่าผลกระทบครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก เพราะ แผนงบประมาณอบต.ที่นำเสนอไว้ทั่วทุกแห่งประเทศนี้ เกิดผลกระทบอย่างแรงเพราะหาวิศวกรมาลงนามไม่ทันเลย ขู่หรือบอกนายกฯ ตูผ่านสื่อต่างๆ ว่าหากเป็นแบบนี้ อบต.ทั้งประเทศก็ต้องหยุดงาน นายกฯ อบต.ทั้งประเทศก็เลยขานรับว่าส่งข้อมูลในสื่อออนไลน์

ส่วนใหญ่ฝั่งที่เห็นด้วยก็มาให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องที่มีประกาศออกมาทาง อบต.ได้ทำหนังสือไปหาหรือขอความช่วยเหลือทั้งจังหวัดหรือกรมโยธาธิการ กรมทางหลวงให้ช่วยหาวิศวกรรับรองแบบก่อสร้างและมาควบคุมงานให้ด้วย แต่ไม่มีใครยอมรับรองให้ แถมออกมาให้ข้อมูลด้วยว่าพอเอาแบบก่อสร้างหรือไปติดต่อหาวิศวกรมาช่วยออกแบบรับรองแบบเจอเรียกค่าตัวโง่ค่าตัวแพงเหลือเกิน จนไม่สามารถจ้างได้

ส่วนฝั่งที่เป็นพิใหญ่ ส่วนปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลหรือองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ออกมาเตือน อบต.ว่าไปแหกปากว่าไม่มีบุคลากรที่จะมารองรับตามกฎหมายแบบนี้ แถมออกมาไว้วายว่า ขาดบุคลากรมันเท่ากับเปิดหน้าให้คนอื่นรู้ว่าตัวเอง มีความไม่พร้อมในการควบคุม

ดูแลบริหารส่วนราชการท้องถิ่น มันจะกลายเป็นเข้าทางฝ่ายที่ไม่เชื่อเรื่องการกระจายอำนาจลงจะยุบหน่วยงาน อบต.ขนาดเล็กอยู่ทั่วกันเปราะไปจนถึงขนาดรวมตัวกันไปยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือถึงนักการเมืองที่ออกมาเปิดตัวจะเป็นหัวของพรรคการเมืองที่ชูเรื่องท้องถิ่นแทนที่จะไปยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีมหาดไทย ว่ากันจนคนที่ตามข่าวตามเรื่องเลยมันไปหมด มันกลายเป็นเรื่องการเมืองหรือเดือตร้อนจริง

แต่เรื่องนี้ส่งผลกระทบวงกว้างจริง เพราะ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกมาบอกว่าเรื่องนี้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ด้วยการไปขอร้องให้สภาวิศวกรมาอบรมให้คนของตัวเองเป็นวิศวกรแล้ว สังคมเลยมีคำถามใหญ่หลวงว่า มันป้าที่กันสามสี่รอบเพื่อจะเองประมาณให้สภาวิศวกรกับ อบต.มาอบรมป้าที่กันหรือไม่ รวมทั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่สภาวิศวกร อ้างเพื่อไหลเข้าทางพระราชบัญญัติตัวเองนั้น องค์กรตัวเองมันมีหน้าที่ควบคุมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อคงมาตรฐานวิศวกรรมประเทศ ให้ทัดเทียมสากลมาทำตัวเป็นโรงเรียนกวดวิชาแบบจ่ายครบจบแน่

“กะบังลม” ว่าใครมีปัญหาอยากได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มาให้สภาวิศวกรที่ตัวเองเป็นผู้วิเศษอบรมสามวันจะเหาะเหินเดินอากาศออกไปกลายเป็นวิศวกรง่าๆ แบบนั้นจริงหรือ มีคำถามถึงความเหมาะสมที่องค์กรที่มี พ.ร.บ.วิศวกร เป็นแม่บทจะมาทำตัวแบบนี้หรือไม่ สภาวิศวกรเอาข้ออ้างอำนาจตนแต่พฤติกรรมจริงๆ คือเรียกเคาะกะลาให้คนต้องมาสนใจทำแบบนี้แล้วครั้งแล้ว เห็นแล้วอดสูใจจริงๆ น่าจะต้องลองถามความเห็นวิศวกรไทยทั่วประเทศ รู้สึกยังไงกับการกระทำแบบนี้ เพราะปกติคิดว่าวิศวกรสักหนึ่งคนจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ขั้นต้นต้องเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ สอบแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ แกรมเรียนอีก 4 ปีทั้งเรียนทั้งลงปฏิบัติงานจริงอดหลับอดนอน สอบจนผ่านวิชาต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดยังไม่พอต้องมีการฝึกงานจริงๆ ในภาคสนามในการทำงานสนามจริงๆ แบบนี้ก็ยังไม่ใช่ว่าจะได้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมง่าๆ ถึงจะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม ต้องมาสมัครสอบทั้งข้อสอบความรู้ทั้งสี่ห้ารอบบางคนสอบจนแก่จนเลิกไปเลย

คราวนี้จะมาอบรมกันสามวันแล้วให้ใบอนุญาตไปทำมาหากินเป็นวิศวกรแบบนี้มันเหมาะสมไหม เรื่องนี้ต้องถามใจพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีมหาดไทยคนกำกับดูแลสภาวิศวกรว่าองค์กรแบบนี้ควรปฏิบัติตนยังไง